



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๕๐
ที่ มท ๐๗๐๒.๗/ ๖๑๔๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเบิกจ่ายเงินต่างๆ

เรียน รองอธิบดี สถาปนิกใหญ่ วิศวกรใหญ่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม
ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๐๙.๒/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอื่น
ในทำนองเดียวกันเป็นเท็จ นั้น

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมฯ ได้ตระหนักถึง
บทลงโทษกรณีที่ได้กระทำความผิดวินัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินต่างๆจึงได้รวบรวมแนวทางการลงโทษ
ผู้ที่กระทำผิดวินัย จากสำนักงาน ก.พ. เช่น การเบิกค่าเช่าบ้าน การเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
จึงขอให้มีความระมัดระวัง และให้ปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ)
เลขาธิการกรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ที่ นร 0709.2/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กท 10300

26 กรกฎาคม 2536

เรื่อง การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอื่น
ในทำนองเดียวกันเป็นเท็จ

เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2511

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ่มติ ก.พ.ว่าการที่ข้าราชการทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการ โดยทำการเบิกเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางตลอดจนเงินอื่นในทำนองเดียวกันเป็นเท็จ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และความร้ายแรงแห่งกรณีและพฤติการณ์มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
แต่ส่วนมากมักจะลงโทษกันเพียงสถานเบา หรือให้ออกจากราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ จึงยังมีการกระทำผิด
กันอยู่เนือง ๆ ก.พ.เห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและปราบปรามในเรื่องนี้ กระทรวงทบวงกรมควรลงโทษ
ผู้กระทำผิดดังกล่าวในสถานหนักทำนองเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ.พิจารณาเห็นว่า มติดังกล่าวได้มีไว้ตั้งแต่ขณะที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2497 ใช้บังคับ ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้ถูกลงโทษมีสิทธิได้รับบำเหน็จ
บำนาญได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว และการพิจารณาโทษในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนใช้สิทธิเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าพาหนะเดินทางตลอดจนเงินอื่นในทำนองเดียวกันเป็นเท็จนี้ เป็นกรณีที่ควรพิจารณารายละเอียดพฤติการณ์
ในแต่ละรายซึ่งอาจไม่เสมอเหมือนกัน และองค์ประกอบความผิดก็แตกต่างกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
กรณีจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณารายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดเป็นราย ๆ ไป ถ้าเป็นกรณีที่ได้ความว่าเป็น
การใช้สิทธิขอเบิกเงินจากทางราชการเป็นเท็จ! โดยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการอย่างแน่ชัด ก็เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงที่จะต้องลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงสมควรแก่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ชนะ อินสว่าง

(นายชนะ อินสว่าง)

รองเลขาธิการ ก.พ.ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม

ส่วนรักษามาตรฐานวินัย

โทร. 2818677

โทรสาร 2814973

แนวการลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีเบิกเงิน เช่น การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เป็นต้น

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่เจ้าหน้าที่
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2538 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2539 โดยเบิกเงินดังกล่าวเกินความจริง รวมเป็นเงิน
24,100 บาท นอกจากนี้เอกสารการเบิกเงินมีรอยลบขีดฆ่า และได้นำส่วนที่เบิกเกินความจริง
ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจนกระทั่งเกิดเรื่องร้องเรียน และมีการตรวจสอบพบจึงได้นำเงินมาคืนจนครบถ้วน

โทษ ไล่ออก

2. เจ้าพนักงานปกครอง 7 ได้ตกลงเช่าบ้านราษฎรเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รวม 6 เดือน 15 วัน โดยจ่ายค่าเช่าบ้านดังกล่าวให้ผู้เช่าเป็นเงินเดือนละ 1,200 บาท แต่ทำเรื่อง
ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการเป็นเงินเดือนละ 3,000 บาท ส่วนที่เกินอีกเดือนละ 1,800 บาท
ได้อำนาจไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

โทษ ปลดออก

3. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 2 ได้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเอง มารดา และบุตร
โดยนำใบเสร็จรับเงินปลอม ซึ่งพี่สาวตนเองออกให้จำนวน 10 ฉบับมาเบิกเงินจากทางราชการไปเป็นเงิน
47,450 บาท เพื่อนำเงินไปหักกลบบทนี้ ซึ่งพี่สาวเป็นหนี้ตนเองอยู่ 65,000 บาท

โทษ ไล่ออก

4. เจ้าพนักงานธุรการ 3 ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ขณะที่ยังไม่ได้เข้าพักอาศัยบ้านหลังที่เช่า
บิดาได้ถึงแก่กรรม เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านมารดา และได้พักอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ได้นำ
หลักฐานการเช่าบ้านที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวแล้วนั้น ไปใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการตลอดมา
โดยที่มิได้เข้าพักอาศัยอยู่จริง รวม 5 ปี 3 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 89,700 บาท แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้خذเงินคืน
แก่ทางราชการครบถ้วน เมื่อทราบว่าไม่มีสิทธิเบิกแล้ว

โทษ ปลดออก

5. พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลเบา เจตนาสร้างเอกสารเท็จโดย
เขียนเลขไมล์บอกระยะทางเป็นเท็จลงในสมุดควบคุมการใช้รถแล้วนำไปใช้เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ปรากฏว่า
ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในรถ และไม่มีการนำรถไปปฏิบัติงาน เป็นกรกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

โทษ ไล่ออก